

Tam Điệp, ngày tháng năm 2024

THƯ NGỎ
Sưu tập, hiến tặng tư liệu, hiện vật

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Bảo tàng Tam Điệp xây dựng và đi vào hoạt động năm 2005 với những tư liệu, hiện vật quý có giá trị được các tổ chức và cá nhân đóng góp đã phản ánh lịch sử truyền thống, con người, vùng đất Đồng Giao - Tam Điệp; tích cực giáo dục truyền thống các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy giáo dục truyền thống và những thành tựu có ý nghĩa nổi bật của thành phố, năm 2022 Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quyết định đầu tư nâng cấp xây dựng Tổ hợp Bảo tàng - Thư viện. Đến nay, công trình đã hoàn thành và dự kiến khánh thành, đi vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân, Tổ hợp Bảo tàng - Thư viện cần được tiếp tục bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật, làm sâu sắc, phong phú thêm truyền thống mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng và thành phố nói chung, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, UBND thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân cùng toàn thể Nhân dân thành phố đang sinh sống, công tác, lao động, học tập trên mọi miền Tổ quốc quan tâm sưu tầm, hiến tặng những hình ảnh, tư liệu, hiện vật, kỷ vật có giá trị về lịch sử, về con người vùng đất Tam Điệp - Đồng Giao; những kỷ vật kháng chiến gắn với những mốc son lịch sử giữ nước của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

* Đầu mỗi tiếp nhận thông tin của thành phố xin liên hệ:

1. Ông Đào Xuân Cương, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin. SĐT: 0912.290.555

2. Bà Đặng Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh. SĐT: 0912.560.469.

UBND thành phố Tam Điệp rất mong nhận được sự quan tâm, tích cực hưởng ứng của toàn thể Nhân dân trên mọi miền của Tổ Quốc!

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Mạnh Hùng